

SỰ LÃNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM*

Lời BBT: Ngày 26-1-2010, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam - 80 năm xây dựng và phát triển”. Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: GS, TS Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; GS Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ nghiên cứu lý luận các cơ quan ở Trung ương và địa phương.

Tại Hội thảo, GS, TS LÊ HỮU NGHĨA đã trình bày Báo cáo đề dẫn khái quát lịch sử 80 năm hoạt động vẻ vang của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời nêu một số nội dung chủ yếu định hướng Hội thảo cần tập trung làm rõ và sâu sắc hơn. Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng trích đăng Báo cáo đề dẫn.

... Những năm đầu thế kỷ XX, trong cuộc hành trình tìm con đường đấu tranh giải phóng, giành độc lập dân tộc, từ chủ nghĩa yêu nước lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm thấy ở học thuyết khoa học và cách mạng đó con đường cứu dân, cứu nước đúng đắn. Từng bước với sự nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn sôi nổi, phong



GS, TS Lê Hữu Nghĩa trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

* Đề do BBT đặt

phủ, Hồ Chí Minh đã truyền bá lý luận Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam và cùng với các đồng chí của mình chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức, cán bộ để thành lập một Đảng cách mạng chân chính.

Mùa Xuân năm 1930, với vai trò và trách nhiệm trong Quốc tế Cộng sản, với uy tín chính trị, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là kết quả tất yếu, là yêu cầu khách quan của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam và đó là công lao và sáng kiến của Nguyễn Ái Quốc.

Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX, nhân dân Việt Nam liên tiếp nổi dậy chống thực dân xâm lược. Tiếp nối phong trào Cần Vương, phong trào yêu nước ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng sôi động và anh dũng, từ khởi nghĩa Yên Thế và Hội Duy Tân, phong trào Đông Du, Đông kinh Nghĩa Thực, khởi nghĩa Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái, nhưng đều không thành công vì thiếu một đường lối đúng, thiếu lực lượng và phương pháp đấu tranh thích hợp và nhất là thiếu một tổ chức đủ mạnh để lãnh đạo phong trào. Kế thừa *Hội Việt Nam cách mạng thanh niên* và các tổ chức cộng sản tiền thân, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.

Giá trị bước ngoặt lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam là đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối và lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam. Từ thời điểm lịch sử đó, cách mạng Việt Nam bước vào thời

kỳ phát triển mới có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính với Cương lĩnh, đường lối đúng đắn. Sự kiện Đảng Cộng sản ra đời khẳng định sự phát triển và trưởng thành của phong trào công nhân và cho thấy giai cấp công nhân Việt Nam đã đủ sức lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong của mình và tạo tiền đề cho thắng lợi của cách mạng trong những thời kỳ tiếp theo. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ lúc thành lập đã khẳng định bản chất của chủ nghĩa quốc tế vô sản và đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo nội dung và xu thế của thời đại mới đã được mở ra từ Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.

Tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 với việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào 1930-1931 và Xôviết Nghệ-Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, mặc dù cách mạng có những lúc bị kẻ thù dim trong máu lửa. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ, một kỷ nguyên mới mở ra, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng

chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh và những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, trải qua nhiều tìm tòi khảo nghiệm thực tiễn và tổng kết sáng kiến của nhân dân, Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới và đã giành được thắng lợi to lớn của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tám mươi năm qua, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử. Từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam 80 năm qua là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, là sự hy sinh phấn đấu bền bỉ của toàn dân với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà hạt nhân là liên minh vững chắc

giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Chúng ta tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo. Chúng ta càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dựa trên học thuyết cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được vận dụng và phát triển sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, Đảng đã đề ra và không ngừng phát triển hoàn chỉnh Cương lĩnh, đường lối, dẫn dắt cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lịch sử đã chứng minh, không có đường lối đúng đắn thì không thể có thắng lợi của sự nghiệp độc lập dân tộc và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới theo con đường của chủ nghĩa xã hội như hiện nay. Đảng đã sáng tạo trong phương pháp cách mạng, lựa chọn hình thức, bước đi, giải pháp thích hợp, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng, giữa chiến lược và sách lược trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ tiến trình cách mạng. Trong các thời kỳ cách mạng, Đảng ta từ Trung ương đến từng cấp bộ, tổ chức đảng, các cán bộ, đảng viên của Đảng đã tỏ rõ trên thực tế năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực tiễn, năng lực vận động, tập hợp và tổ chức phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân hướng vào thực hiện Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng không ngừng chăm lo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận và về tổ chức, cán bộ, tăng cường kỷ luật của Đảng, giáo dục và nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam 80 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có được những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn. Đó là bài học giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong toàn bộ tiến trình phát triển của cách mạng; về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; về xây dựng liên minh vững chắc giữa công nhân với nông dân và trí thức; về vai trò của phương pháp cách mạng và lựa chọn phương pháp cách mạng đúng đắn; về lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước, tăng cường bản chất cách mạng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền nhà nước; về đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

... Hội thảo khoa học hôm nay là một hoạt động quan trọng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, với trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ những cán bộ lý luận, khoa học và hoạt động thực tiễn đối với Đảng và đất nước, chúng ta cố gắng tập trung thảo luận để làm rõ và sâu sắc hơn một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, cần khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cộng sản tiên bối và làm rõ hơn những giá trị mang tính bước ngoặt lịch sử của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) và nêu

bật những thành công và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Với tình cảm yêu nước, thương dân sâu sắc, với tầm nhìn chiến lược và một phương pháp tư duy sáng tạo, khoa học, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra những hạn chế của các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX và Người nhận thức một cách sâu sắc sự gắn bó mật thiết giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp những người cùng khổ, giải phóng xã hội và con người. Nguyễn Ái Quốc thấy rõ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc là một động lực vĩ đại của cách mạng và đã kết hợp tài tình tư tưởng yêu nước với tư tưởng cách mạng của thời đại - tư tưởng xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chính Người đã nhận thấy rằng, chỉ có kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước mới có thể xây dựng được một Đảng cách mạng thật sự, bảo đảm cho cách mạng phát triển đúng hướng và đi đến thắng lợi. Nguyễn Ái Quốc đã cùng với các học trò và đồng chí của mình như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Hà Huy Tập, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm... phấn đấu gian khổ, nghiên cứu lý luận nghiêm túc, hoạt động thực tiễn sôi nổi, phong phú, làm nên bước ngoặt vẻ vang của sự phát triển giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.

Sự kiện lịch sử càng lùi xa vào quá khứ, càng có thêm cơ sở để hiểu rõ tầm vóc và ý nghĩa của nó. Trong Hội thảo này, các nhà nghiên cứu lịch sử và lịch sử Đảng cần tiếp tục làm sâu sắc thêm giá trị bước ngoặt lịch sử của sự kiện thành lập Đảng; sự ra đời của

Đảng đã hội tụ đầy đủ những điều kiện cần thiết về tư tưởng, lý luận, về đường lối chính trị và tổ chức, cán bộ; sự ra đời của Đảng đáp ứng những đòi hỏi bức thiết của phong trào cách mạng Việt Nam; Cương lĩnh của Đảng gắn liền mục tiêu giành độc lập dân tộc với mục tiêu *đi tới xã hội cộng sản* là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - *Sự lựa chọn của chính lịch sử*.

Kỷ niệm thành lập Đảng là dịp khẳng định lại những thắng lợi vĩ đại của cách mạng do Đảng ta lãnh đạo suốt 80 năm qua, nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, ảnh hưởng của những chiến thắng đó đến sự phát triển của đất nước hiện nay. Cần làm rõ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng thể hiện trong Cương lĩnh, đường lối, trong trình độ và năng lực tổ chức thực tiễn của Đảng ở bộ tham mưu tối cao cũng như sự năng động, sáng tạo của các tổ chức đảng ở địa phương, các ngành và cơ sở, ở vai trò tiên phong, gương mẫu, hy sinh của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, cần thấy hết vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng. Thấy hết những nguyên nhân và động lực dẫn tới thành công trong quá khứ để tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước hiện tại và trong tương lai.

Hai là, từ những thành công và kinh nghiệm, bài học của 80 năm qua, Hội thảo cần tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay đối với sự phát triển của đất nước góp phần vào việc bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng sắp tới.

Đại hội X của Đảng đã tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn của 20 năm đổi mới. Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng và mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên làm công tác lý luận và hoạt động thực tiễn. Trên cơ sở tổng kết của Đại hội X và của nhiều hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, từ thực tiễn và những vấn đề mới nảy sinh cần có sự tổng kết toàn diện và sâu sắc hơn. Hy vọng những tham luận của các đồng chí lãnh đạo, của các nhà hoạt động lý luận và thực tiễn tại Hội thảo này góp thêm vào nhiệm vụ tổng kết quan trọng đó. Cần nêu bật yêu cầu khách quan phải đổi mới cơ sở lý luận và thực tiễn của việc Đảng ta hoạch định và không ngừng phát triển đường lối đổi mới. Thực tiễn một phần tư thế kỷ đổi mới càng làm nổi bật bài học về tôn trọng và vận dụng đúng đắn quy luật khách quan, khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí. Cuộc sống càng cho thấy vai trò to lớn của đổi mới tư duy lý luận, ở sự trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Từ thực tiễn sôi động và phong phú của công cuộc đổi mới mà nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn. Sáng tỏ về mục tiêu và mô hình của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng, từ 6 đặc trưng của Cương lĩnh 1991 do Đại hội VII đề ra, đến 8 đặc trưng được bổ sung và phát triển tại Đại hội X và trong Đại hội XI sắp tới tiếp tục bổ sung phát triển Cương lĩnh; sáng tỏ hơn về các chặng đường, bước đi, các hình thức tổ chức kinh tế, xã hội, các hình thức sở hữu và thành

phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sáng tỏ hơn về khả năng và nội dung bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa để tiến lên chủ nghĩa xã hội; sáng tỏ hơn về những biện pháp, giải pháp, phương thức tổ chức thực tiễn để phát huy cao độ nội lực của đất nước, dân tộc kết hợp với điều kiện quốc tế, sức mạnh của thời đại. Công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta không chỉ làm biến đổi sâu sắc diện mạo đất nước, cuộc sống của nhân dân mà còn mang lại nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội.

Nhiều vấn đề bức thiết về lý luận và thực tiễn hiện nay cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết sâu sắc để có lời giải đáp làm cơ sở cho việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh, chiến lược, quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm rõ hơn những điều kiện bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế và nhiều hình thức sở hữu. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất. Vấn đề xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đổi mới hệ thống chính trị và thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Làm sâu sắc những vấn đề về phát triển văn hóa, giáo dục, xây dựng con người mới. Kết hợp đúng đắn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện đúng đắn đường lối

đổi ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Những vấn đề dân tộc, tôn giáo, cơ cấu và giai tầng xã hội cần được chú trọng nghiên cứu. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ vai trò của giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Ba là, Hội thảo tập trung nêu bật yêu cầu và nội dung tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Trong toàn bộ tiến trình cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng có vai trò quyết định thắng lợi. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lại phụ thuộc nhiều yếu tố, điều kiện trong nội dung xây dựng Đảng. Vấn đề hàng đầu là Đảng phải nắm vững và vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động lãnh đạo của Đảng, phải đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận. Phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận, trí tuệ của Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên. Nắm vững và vận dụng đúng đắn quy luật khách quan, khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, giữ vững bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng. Không ngừng phát triển Cương lĩnh, đường lối bảo đảm tính đúng đắn của đường lối chính trị, nâng

cao bản lĩnh chính trị của Đảng, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đường lối chiến lược với sách lược và phương pháp cách mạng - coi trọng xây dựng Đảng về chính trị. Đảng Cộng sản cầm quyền cần thiết phải được xây dựng và hoạt động theo những nguyên tắc nhất định - Đại hội X của Đảng đã nêu bật 5 nguyên tắc hoạt động của Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, thường xuyên tự phê bình, phê bình và rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ngày 30-7-2007 đã ra Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đó là nội dung quan trọng trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước (đối với hoạt động của Quốc hội và Chủ tịch Nước, đối với hoạt động của Chính phủ, đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp và Kiểm toán Nhà nước); đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội; đối với công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới phong cách và lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương. Hội thảo kỷ niệm thành lập Đảng là dịp để nhận thức rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng suốt 80 năm qua và những vấn đề đặt ra cho công tác xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, lãnh đạo công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh *Đảng ta là đạo đức là văn minh; lịch sử Đảng ta là một pho lịch sử bằng vàng.* Đó là

tâm cao trí tuệ, là đức hy sinh vì dân, vì nước, là truyền thống chiến đấu ngoan cường của các thế hệ đảng viên của Đảng, là tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo, là truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, dân tộc, là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Cùng với những thắng lợi, thành công trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thẳng thắn tự phê bình về những sai lầm, khuyết điểm của mình ở mỗi thời kỳ lịch sử, tìm ra những nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm và đề ra biện pháp sửa chữa và đã sửa chữa thành công. Đại hội X của Đảng cũng đã nêu rõ những mặt yếu kém trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: "Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác tư tưởng còn thiếu tính thuyết phục. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới. Công tác tổ chức và cán bộ còn nhiều mặt yếu kém. Chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao"¹. Hội thảo cũng cần phân tích sâu sắc những nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém đó, kiến nghị những giải pháp khắc phục nhằm góp phần làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn sứ mệnh lịch sử lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X*, CTQG, H, 2006, tr. 65.